



ที่ ปท ๐๐๓๒/ว ๑๓๐๓๗

ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
เลขที่ ๑ ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ  
ปท ๑๒๐๐๐

๒

สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศวัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือก

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป,  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน

อ้างถึง หนังสือจังหวัดปทุมธานี ที่ ปท ๐๐๓๒/ว ๑๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดปทุมธานีได้ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้  
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  
ทราบทั่วกัน นั้น

บัดนี้ ได้ครบกำหนดการรับสมัครแล้ว จังหวัดปทุมธานีขอส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
คัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการคัดเลือกมาเพื่อแจ้งให้ผู้สมัครทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด.  
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
โทร. ๐ ๒๕๘๑ ๖๔๕๕ ต่อ ๒๐๒, ๔๑๒  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๗๕๖๙



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน  
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง  
ในระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ทำการประเมินผลงาน

.....

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับ  
การประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้  
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ปทุมธานี ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งในระดับ  
ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผล  
งานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัด จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินผลงาน / สัมภาษณ์

ลำดับที่	ตำแหน่ง	ชื่อ - สกุล
๑	หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๙๑ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหนองเสือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๑. นางศิริพร อินทฤทธิ์

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้มีสิทธิ เข้ารับการประเมินผลงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามตารางดังนี้

วิธีการและรายการประเมิน	วัน เวลา และสถานที่	หมายเหตุ
<u>การประเมิน</u> สัมภาษณ์ / ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง	วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี	๑๐๐ คะแนน

จังหวัดปทุมธานีจะประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุรินทร์ สืบซึ้ง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ